



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง กำหนดการดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะดำเนินการเลือกผู้แทนจากข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2004/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดการ
ดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. และมีมติกำหนดดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็น
ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคล
เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กำหนดการดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับ	เวลา	ขั้นตอนดำเนินการ
1	13.00 – 13.30 น.	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
2	13.30 – 13.50 น.	ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มา ซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกฯ แก่ผู้เข้าประชุมเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน
3	13.51. – 14.00 น.	ข้าราชการสายวิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลือก
4	14.01 น เป็นต้นไป.	เลือกตั้งโดยตรงอย่างเปิดเผยและนับคะแนนเสียง